



ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

www.mof.go.th

ฉบับที่ 7/2547

วันที่ 27 มกราคม 2547

การเดินทางไป Roadshow ที่ประเทศสิงคโปร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะ

ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะในการเดินทางไป Roadshow ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2547 โดยมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินชั้นนำของไทยและคณะ ร่วมเดินทางไป Roadshow ในครั้งนี้ด้วย

วัตถุประสงค์ของการเดินทางไป Roadshow ครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับนักลงทุนชาวต่างประเทศ ใน 3 ประเด็นหลักดังนี้

1. ให้ทราบถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
2. ให้เห็นถึงการเติบโตของตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดตราสารหนี้ของไทยที่สดใสและมีเสถียรภาพ
3. ให้เข้าใจในสาระสำคัญและวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial Master Plan) ฉบับใหม่

ผลตอบรับจากการไป Roadshow ในประเทศสิงคโปร์ครั้งนี้ นับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง มีผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินต่างประเทศและนักลงทุนชาวต่างประเทศจำนวนมากเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้อย่างสนใจยิ่ง ซึ่งมีผลทำให้กลุ่มนักลงทุนมีความมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจของไทย และชื่นชมในนโยบายทางเศรษฐกิจ โดยต่างแสดงความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินต่างประเทศของสิงคโปร์บางส่วนยังได้ร่วมเดินทางไป Roadshow กับคณะฯ เพื่อที่จะพบปะกับสถาบันการเงินต่างประเทศและนักลงทุนชาวต่างประเทศที่กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปยังเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547

“การเดินทางไป Roadshow ครั้งนี้ เราต้องใช้เวลาทุกนาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากไปถึง 3 ประเทศ ในเวลาเพียงไม่กี่วัน เวลาส่วนใหญ่ก็หมดไปกับการเดินทาง แต่ทีมงานของเรามีความพร้อมสูง อีกทั้งเป็นทีมงานเล็ก ๆ จึงมีความคล่องตัวในการทำงาน หลังจากกลับมาแล้วคงจะมีข่าวดี ๆ มาเล่าสู่กันฟัง และหวังว่าเศรษฐกิจของไทยคงจะผ่านเหตุการณ์ช่วงนี้ไปได้ด้วยดีโดยเร็ว อนึ่งอยากจะบอกว่าในการทำ Road Show ที่ประเทศสิงคโปร์นั้น ปรากฏว่านักลงทุนต่างชาติ ไม่ได้ให้ความสนใจกับปัญหาโรคไข้หวัดนกเท่าใดนัก เพราะ

ทราบดีว่าจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อเศรษฐกิจโดยรวม อีกทั้งอาหารมีอยู่กลางวันที่เป็นมือระหว่างการ
บรรยายพิเศษ ยังได้เสิร์ฟสเต็กไก่ และทุกคนก็ทานกันอย่างมีความสุขดี” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าว
ในที่สุด
